

## Thiền gia Yuval Noah Harar phân tích về cuộc chiến của Israel

ISSN: 2734-9195 14:18 03/10/2024

Chính phủ Thủ tướng Israel đương nhiệm Benjamin Netanyahu đã bỏ qua tất cả những mục tiêu này và thay vào đó tập trung vào việc trả thù.

Sắp tới đây, Nhà nước Israel sẽ phải đưa ra những quyết định chính sách mang tính lịch sử, những quyết định này có thể định hình của đất nước Israel và của toàn bộ khu vực trong nhiều thế hệ tương lai. Thật không may, Thủ tướng Israel đương nhiệm Benjamin Netanyahu và các đối tác chính trị của ông đã nhiều lần chứng minh rằng, họ không đủ năng lực để đưa ra những quyết định như thế.

Các chính sách mà họ theo đuổi đã đưa đất nước Israel đến bên bờ vực hủy diệt. Cho đến nay, họ vẫn không hề hối hận về những sai lầm trong quá khứ và không có ý định thay đổi hướng đi.

Nếu họ cứ tiếp tục định hình chính sách như thế, họ sẽ đưa đất nước Israel và toàn bộ Trung Đông đến bờ vực diệt vong.



Netanyahu và các đối tác chính trị của ông có nguy cơ đặt Israel và toàn bộ khu vực vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng (Ảnh: Ronen Zvulun/Reuters).

Chiến tranh là phương tiện quân sự để đạt được mục tiêu chính trị, có thước đo chính để đánh giá thành công trong chiến tranh. Mục tiêu chính trị có đạt được hay không?

Sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel cần giải thoát các con tin và giải giáp Hamas, nhưng đây không phải là mục tiêu duy nhất của họ.

Trước mối đe dọa hiện hữu do Iran và các tác nhân gây hỗn loạn của quốc gia Hồi giáo này gây ra. Israel cần phải tăng cường liên minh với các nền dân chủ phương Tây, tăng cường hợp tác với các lực lượng Ả Rập ôn hòa và nỗ lực thiết lập một trật tự khu vực ổn định.

Tuy nhiên, Chính phủ Thủ tướng Israel đương nhiệm Benjamin Netanyahu đã bỏ qua tất cả những mục tiêu này và thay vào đó tập trung vào việc trả thù.

Thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza ghê gớm hơn đạn bom và tình hình ngày càng tồi tệ ở ở khu vực Bờ Tây, Palestine đang làm bùng phát sự hỗn loạn trong khu vực và làm suy yếu liên minh của Israel với các nền dân chủ phương Tây.

Hầu hết người dân Israel hiện tập trung quan tâm của họ vào Tehran, thủ đô của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, thậm chí trước cuộc tấn công của Iran, chúng ta vẫn thích nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang xảy ra ở dải Gaza và khu vực Bờ Tây.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không thay đổi cách cư xử với người dân Palestine, sự kiêu ngạo và lòng thù hận của chúng ta sẽ gây ra một thảm họa lịch sử.

Tác giả: **Thiên gia Yuval Noah Harar**

Viết dịch: **Thích Vân Phong**

Nguồn: [thejewishindependent.com.au](https://thejewishindependent.com.au)

***Bài viết do Thiên gia Yuval Noah Harar phân tích***